

การชี้แจงตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดให้มีการชี้แจงตัวชี้วัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข โดยตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) มีผู้รับผิดชอบหลัก คือกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย การชี้แจงตัวชี้วัดนี้ นำเสนอโดยนางสาวณัฐมนันท์ ศรีทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) หมายถึง องค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ การเรียนรู้ (Learning) / องค์กร(Organization) / บุคคล(People) / ความรู้(Knowledge) / เทคโนโลยี(Technology)

2. ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานด้านวิชาการ หมายถึง งานวิจัย / R2R (Routine to Research) / การจัดการความรู้ / กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) / นวัตกรรม (Innovation)



3. วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานรวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดและรายงานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง

4. ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

เป้าหมายของผลลัพธ์ที่กำหนด

รอบ 6 เดือนแรก มีเอกสารที่แสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน / ส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2564 ให้กับ กพร. กรมอนามัย โดยผลงานผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและส่งผลงานเข้าระบบ กพร.

5. มีแนวทางในการดำเนินงาน โดยการรวบรวมผลงาน การจัดการข้อมูลและความรู้ที่สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน มีรายงานข้อมูลสารสนเทศ และนำความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน

รอบ 6 เดือนหลัง มีเอกสารแสดงผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ หรือ LIKE Talk Award / ผลงานที่ส่งเข้าผ่านประชุมวิชาการ หรือ LIKE Talk Award



ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข ได้กำหนดผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2564 โดยมี ทพญ.นันทมนัส แยมบุตร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่งผลงานในหัวข้อ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการการจัดการจัดเก็บภาซีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อภาวะคนไทย และ ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดีเสวี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่งผลงานในหัวข้อ เรื่อง แปรงฟัน New Normal

